

# EPG ส่งบริษัทลูก แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย ซื้อ กิจการเพิ่มในออสเตรเลีย ชุกกลยุทธ์สร้างการเติบโต เกื้อหนุนธุรกิจร่วมกัน เร่งขยายธุรกิจชิ้นส่วน อุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์



รศ.ดร.เฉลียว วิฑูรย์กรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยถึงดีลการเข้าซื้อกิจการกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ในประเทศออสเตรเลีย ว่า Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) กับ Fleetwood Corporation Limited (Fleetwood) ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีมูลค่าประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 176.16 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดีลดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2561

Flexiglass เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ ปีค.ศ.1949 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และ 4 ล้อ (4WD) ในประเทศออสเตรเลีย สินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลังคาถนอมรถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นต้น ปัจจุบัน Flexiglass มี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้งมีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง

การลงทุนในครั้งนี้ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จะดำเนินการเพิ่มทุนใน Aeroklas Australia Pty. Ltd. จำนวน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 251.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน ในการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวและดำเนินกิจการต่อเนื่อง

รศ.ดร.เฉลียว เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามี M&A อยู่หลายดีลที่ได้เข้ามานำเสนอกับบริษัทฯ ทั้งธุรกิจฉนวน/ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งดีลต่างๆ มีทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ปฏิเสธไป การตัดสินใจซื้อกิจการใดนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังรอบคอบทั้งด้านขนาดของกิจการและราคาที่จะเข้าไปลงทุนต้องมีความเหมาะสม สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักได้ดี และสามารถต่อยอดให้กับธุรกิจได้ ส่วนเงินที่นำมาลงทุนใน M&A นั้น จะนำมาจากกำไรสะสมของบริษัทฯส่วนหนึ่ง และจากการกู้ยืม ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทมี D/E Ratio 0.29 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 59/60 เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัท ให้มีเครื่องมือในการระดมทุนซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต